

TIN TỨC

Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam (VAST)

Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam do một số AH miền Nam Cali đã chính thức thành lập trong tháng tám năm 1990. AH Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Xuân Hiếu, Nguyễn Tấn Thọ, Nguyễn Hữu Phùng... là nhóm sáng lập và hội trưởng là AH Nguyễn Hữu Phùng. Đường hướng, mục tiêu, hoạt động và điều kiện gia nhập Hội được tóm lược như sau:

• ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU

Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam là một tổ chức thuần túy chuyên môn về khoa học và kỹ thuật theo đúng điều khoản 501(c) (3) dành cho các tổ chức vô vị lợi ở Hoa Kỳ.

Nhằm phát huy sự tương trợ giữa các khoa học gia, kỹ sư, chuyên viên và các cán sự Việt Nam ở hải ngoại.

Tạo môi trường để trau dồi về học vấn và tu nghiệp cho người Việt Nam và các dân tộc Đông Dương.

Nhằm yểm trợ cho các sinh viên và thanh thiếu niên của các dân tộc Đông Dương trong vấn đề học vấn và hướng nghiệp.

Là môi trường tham gia của các khoa học gia, kỹ sư, chuyên viên, và cán sự Việt Nam trong việc nghiên cứu các chương trình phát triển để tái thiết và canh tân một nước Việt Nam tự do.

Tranh đấu cho sự bình đẳng về giáo dục và thăng tiến nghề nghiệp của các chuyên gia Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Là môi trường thuận lợi để can thiệp với chính quyền nhằm gia tăng sự bổ nhiệm các khoa học và kỹ thuật gia Việt Nam trong các

chức vụ có liên quan trực tiếp với cộng đồng Á Châu và Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ.

• ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI

Hội viên thường trực là những người Việt Nam ở Hải ngoại, tốt nghiệp đại học hay tương đương, tôn trọng điều lệ và nội quy của hội.

Điều kiện “tốt nghiệp đại học” được miễn cho các chuyên viên có khả năng chuyên môn và được sự giới thiệu bởi hai hội viên thường trực.

Hội viên thường trực được quyền ứng cử và bầu cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành.

Hội viên tán trợ gồm các sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường Đại Học.

• HOẠT ĐỘNG

Thực hiện bản tin và đặc san của Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam để phổ biến các tin tức có ích lợi cho hội viên.

Tổ chức các buổi sinh hoạt, hội thảo về các đề tài có lợi ích cho hội viên hay có liên quan đến việc phát triển và xây dựng một nước Việt Nam tự do và phú cường.

Tổ chức các lớp luyện thi miễn phí để lấy bằng EIT (Engineer-in-Training) hay PE (Professional Engineer) cho hội viên, thân hữu, và các sinh viên năm cuối cùng tại các trường Đại Học ở Hoa Kỳ.

Mở các lớp huấn nghệ cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Tổ chức kỳ đại hội thường niên của hội.

Tổ chức các buổi họp mặt thân hữu giữa hội viên và các giới chức Hành pháp và Lập pháp Hoa Kỳ để trao đổi ý kiến nhằm phát triển cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại.

AH nào muốn biết thêm tin tức của Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam xin liên lạc với địa chỉ sau đây:

Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam
5369 Long Beach Blvd
Long Beach, CA 90805
ĐT: (213) 423-7787